



สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีความชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อประชาชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม สร้างความศรัทธา
ความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นายสุริยพล นุชอนงค์
อธิบดีกรมชลประทาน





กรมชลประทาน ปฏิบัติภารกิจหลักด้านพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของกลุ่มน้ำ บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ท่วถึง และเป็นธรรม ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ๒๐ ปี รวมถึงแผนสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ

ในฐานะผู้บริหารกรมชลประทาน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อการสร้างคุณค่า และยกระดับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นมาตรฐานสากล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ในการบริหารจัดการงานชลประทาน ๓) ด้านองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู่องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มุ่งให้การปฏิบัติราชการของกรมชลประทานมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความศรัทธาและความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาระหว่างกรม ชลประทาน และบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้บุคลากรทุกท่าน ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้พร้อมทั้งยึดถือเป็นหลักการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด

(นายสุริยพล นุชอนงค์)

อธิบดีกรมชลประทาน

มกราคม ๒๕๖๘